

## บุคคลที่ควรศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 20 ธ.ค. 2551

ประวัติประธานาธิบดีสหรัฐ คนที่ 44 (นายบารัค โอบามา)



สร้างประวัติศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ **"บารัค โอบามา"** นักการเมืองผิวสีผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ หลังจากชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี **"จอห์น แม็คเคน"** คู่แข่งแห่งพรรคริพับลิกัน ผงาดเป็นผู้นำที่นับขานว ด้วยฉันทามติจากคะแนนเลือกตั้งท่วมท้นของชาวอเมริกัน ที่แห่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหญ่เป็นประวัติการณ์ ท้ามกลางกระแสนับดาว ที่สุดแล้ว บารัค โอบามา จะทำสิ่งที่หลายคนทั่วโลกดูเฝ้าใจว่าใครจะทำได้สำเร็จหรือไม่ ในการคว้าชัยเป็น ประธานาธิบดี "ผิวดำ" คนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐฯ

**ประวัติ ของ นาย บารัค โอบามา Barack Obama ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา**

บารัค โอบามา (Barack Obama)  
ชื่อเต็ม : บารัค ฮุสเซน โอบามา ( Barack Hussein Obama)  
วันเดือนปีเกิด : 4 สิงหาคม พ.ศ. 2504  
สถานที่เกิด : มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การศึกษา : มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด

นายบารัค โอบามา เป็นหนุ่มลูกครึ่งผิวกันกับเคนยา เกิดที่มลรัฐฮาวาย หลังจากที่บิดาของเขาชื่อ Barack Obama, Sr. นักศึกษาต่างแดนจากเคนยา ที่ที่ครอบครัวมาศึกษาต่อ ในอเมริกา และมารกับ Ann Dunham นักศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาวาย แต่ภรรยาของเธอไม่ได้ไปไหนมา เมื่อโอบามาห้อยมือติดโลกได้เพียง 2 ปี พ่อเขาถึงแก่กรรม โอบามาอาศัยอยู่กับมารดา ในอเมริกา ส่วนบิดาของเขากลับไปทำงานที่เคนยา และแต่งงานใหม่กับหญิงอเมริกันในเคนยา เป็นการเริ่มต้นครอบครัวที่ 3 แต่ก็ไม่ทันได้ไม่นาน จากความทุกข์ หลายๆ ตามประดังเข้ามา ทำให้บิดาของเขา เริ่มหันมา "ดื่ม" เพื่อลืมปัญหา

ทั้ง ความมารดาของเขา หลังจากเลิกกับบิดาของโอบามา เธอแต่งงานใหม่ กับ Lolo Soetoro นักศึกษาชาวอินโดนีเซีย และมีบุตรสาวหนึ่งคนชื่อ Maya เมื่อโอบามา อายุ 6 ปี มารดาของเขาถึงครอบครัวใหม่ได้ย้ายไปอยู่ ณ เมืองจางคาในอินโดนีเซีย ที่ที่เธอเริ่มชีวิตวัยเรียนครั้งแรกในจางคา จนกระทั่งอายุครบ 10 ปี เขาก็ถูกส่งมายูกับครอบครัวของบิดาที่ฮาวาย จนกระทั่งจบเกรด 5

บิดา ที่ให้กำเนิดโอบามาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในขณะที่โอบามาห้อยกลายเป็นหนุ่มวัย 21 ปี และอีก 13 ปี ต่อมา เขาสูญเสียมารดาที่จากไปด้วยโรคมะเร็งในวัยเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เขาเขียนหนังสือโวลันท์ให้กับบิดาของเขา โดยใช้ชื่อเรื่องว่า "ความฝันจากพ่อของฉัน" หรือ "Dreams From My Father" ซึ่ง ต่อมาเป็นหนังสือขายดีเล่มหนึ่ง และทำให้หลายคนที่ชอบในตัวเขา จากแนวคิดในหนังสือเรื่องนี้ ในหนังสือเขารายถึงความรู้สึกในวัยเด็กของเขาที่ไม่มีพ่อ มีความสับสนในที่มาและที่ไปของเขา เขาเติบโตตามกลางสองผิว ตั้งชื่อความที่เขากลัวว่าในหนังสือเล่มหน้าว่า "พ่อของฉันไม่เหมือนคนอื่น" ที่อยู่รอบๆ ตัวฉันเลย ท่านตัวคล้ายกับยามมดเลย แม่ของฉันท้าว่าอยากกินห้าม"

ในวัยรุ่น โอบามาถูกปลูกฝังอย่างมากในสังคม เขาเป็เด็กในหนังสือว่า เขาต้องหัน ไปอยู่ที่ของมีหน้ามาและยาเสพติด ใจมาตั้งแต่ เหล้า กัญชา และโคเคน เพื่อให้ลืมว่าเขาเป็นใคร... โอบามาเติบโตมาท่ามกลางความหลากหลายในความคิดเรื่องศาสนา... จากพ่อที่กำเนิดชาวมุสลิมที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง จากแม่ที่มาจากครอบครัว ที่ไม่ยึดถือศาสนาใด และพ่อเลี้ยงชาวอินโดนีเซียที่ไม่เห็นด้วยกับความเชื่อของศาสนาในอิสลาม... เขายังต้องพยายามแสวงหาชีวิตที่เห็นด้วยทางจิตใจด้วยตนเอง จนกระทั่งเขาเองก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Trinity United Church of Christ ที่ไม่ปิดกั้นการคิดเชิงวิจารณ์ (Critical Thinking) พร้อมทั้งไม่ขัดขวางการถอดเสื้อตามทุกอง และหาที่ยกมือทางสังคมและเศรษฐกิจ

แม้ว่าชีวิตในวัยเยาว์ของโอบามาจะ ไม่เป็นสุขมากนัก แต่เขาสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่มีชื่อเสียง หลังจากเรียนจบเขาเข้าร่วมงานกับองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยเป็นที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมในแอฟริกาตอนใต้ เมื่อเขาอายุได้ 27 ปี เขาเป็นคนผิวดำคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นประธานของ Harvard Law Review ในรอบ กวาวศวรรษ จากนั้นเมื่อเขาสำเร็จนิติศาสตร์ ในปี 1991 เขามารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีบริหารที่ปรึกษาของนาย Minner, Barnhill & Galland ในชิคาโก และสมรสกับ Michelle ในต่อมา และมีบุตรสาวด้วยกัน 2 คน คือ Malia และ Natasha จากนั้นเขาขายครอบครัวมาอยู่ที่เมือง Hyde Park ในชิคาโก ขณะเดียวกันเขารับงานสอนหนังสือวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโกจนถึงปี 2004

ในปี 2004 นี้เองเป็นที่ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการเมืองของสหรัฐฯ จากการได้รับเลือกเป็นตัวแทนวุฒิสภาในสภาของจากรัฐอิลลินอยส์และเขาได้ ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมพรรคเดโมแครตประจำปี ซึ่งสุนทรพจน์ของเขาในครั้งนั้นโดนใจชาวเดโมแครตหลายคน รวมทั้ง สื่อมวลชนด้วย เรียกได้ว่าเขาเป็นนักการเมือง หนุ่มหน้าใหม่ที่มาแรงในยุคนี้ ด้วยประวัติทาง การเมืองยังคงค่อนข้างใสสะอาด ยังไม่มีผลงาน ที่ติดลบ เพราะยังมีผลงานไม่มากนัก แต่ด้วย ความเป็นคนที่ก้าวทันยุคสมัยของยุคใหม่ นวนักกีฬาบาสเกตบอลยอดเยี่ยม หนุ่ม สุมสิล และติดดีนอยู่ในที่ สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ตั้งแต่เด็กการเมืองหน้าประสากรม พนักงานบริษัทไปจนถึงเกษตรกร อีกทั้งสตรีเด็ก และคนชรา อย่งไรก็ดี มีนักวิเคราะห์การเมืองอย่าง Robert Putnum แห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด มีความเห็นว่า โอบามาจัดไปสำหรับ การเมือง เทียบไม่ได้กับบิล คลินตัน...บารัคมีเวลาและเวลาของบารัค โอบามา จะไปถึงขั้นเป็นผู้นำของประเทศนั้น ยังไม่มีคำตอบ

คง ยอมรับ ว่าในส่ววงการบันเทิงนั้นเรื่องสือว่า ค่อนข้างเท่าเทียมแล้ว แต่ยังไม่มีความพยายามผลักดันให้ประเด็นลวดลายหญิงผิวสีไปพิสูจน์ตัวเองในวิชาชีพ ชัด นั้นเอง โอบามาจึงได้รับอนิสงคำจประเด็นนี้ไปอย่างเต็มๆ ทางการโอบามาขอโอบามาเสีย ของ โอบามา วันพีช พิธีกรผิวสีรายการทอล์คโชว์ชื่อดังที่เป็นยุทธจักรพิชิตแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ ทำให้ฐานเสียงโอบามาเพิ่มขึ้น และไทยคะแนนเป็นกอบเป็นกำ

ล่าสุดนี้ อย่งไรก็ตาม จากข่าว โอบามาเสนอตัวเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ปี 2008 โดย ได้รับคานนิยมจากคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง และกลุ่มชาวอเมริกันผิวดำ ในการคัดสรรคนที่จะชิงในรัฐโอโหวา เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551 เขาได้รับคะแนนนิยม 38% เหนือนายจอห์น เอ็ดเวิร์ดส์ (30%) และนางฮิลลารี คลินตัน (29%) อย่างถล่มทลายความหมาย

ที่มา <http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=hopeiland&month=01-2008&date=11&group=1&blog=17>

**โอบามา ค่ายชัยเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรก ของสหรัฐอเมริกา ด้วยคะแนน 333 เสียง ต่อ 155 เสียง**  
นายบารัค โอบามา ตัวแทนพรรคเดโมแครต เป็นฝ่ายชนะต่อนายจอห์น แมคเคน จากพรรคริพับลิกัน ในการเลือกตั้ง มลรัฐยูทาห์ และ แคนซัส ใน มลรัฐยูทาห์แมคเคน เป็นฝ่ายชนะ โอบามา ไปแบบขาดลอย 61 ต่อ 37 % ขณะที่ใน แคนซัส แมคเคน ก็เป็นฝ่ายชนะไป อีก 55 ต่อ 43 %  
ขณะที่เดียวกัน นายโอบามา สามารถคว้าชัยชนะได้ที มลรัฐโอโหวา ด้วยคะแนน ขาดลอย 72 ต่อ 27% ทำให้ เขายังคงมีคะแนนเหนือคู่แข่ง นำ นายแมคเคน อยู่ที่ 207 - 129 คะแนน และ โอบามาต้องการอีกเพียง 63 คะแนนเท่านั้น ก็จะเป็น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ในทันที



www.thairath.co.th

Obama ประกาศลงความชัย นอกเมื่อกาการเปลี่ยนแปลง นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศสหรัฐฯ คนที่ 44 ขึ้นกล่าวปราศรัยขอบคุณกับผู้นับสนุน วันนี่ (5 พฤศจิกายน) หรือเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น ที่แกรนด์คอร์ท ชิคาโก หลังจากคะแนนคนเลือกตั้ง หรืออิเล็กทรอนิกส์ในรัฐโอโหวา 270 เสียงขึ้นไป ด้วยชัยชนะ



นายโอบามา กล่าววว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาลงคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และไม่ได้แบ่งเป็นสีแดง หรือสีน้ำเงิน แต่เป็นสหรัฐอเมริกา โดยผลการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงอเมริกาแล้ว และกล่าวอีกว่า เมื่อหัวค่ำที่ผ่านมา นายแมคเคนได้โทรศัพท์มาแสดงความยินดีแล้ว พร้อมกล่าวชมแมคเคนชาวอเมริกาคว่าชื่นชมกับนายแมคเคนเสียสละชาวสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งขอบคุณ นาย โอบิเดน ผู้ที่อยู่เคียงข้างมาตลอดเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง และ 16 ปีที่ผ่านมาเขาได้รับทราบสนุน และความรักจากประชาชนของเขา มีทั้งสว โอบามา รวมทั้งลูกทั้ง 2 คน และว่า คุณชายของเขามาไม่ได้มาพร้อมอินดี แต่เขาว่าเธอจะนำมาจากที่ใดที่หนึ่ง นายโอบามา ยังกล่าวขอบคุณผู้จัดการแข่งขันกลางเสียงของคู่แข่งด้วยที่ทำให้การเลือกตั้งสำเร็จ โดยเป็นผู้จัดการเลือกตั้งที่ดีที่สุดที่เคยมีมา พร้อมทั้งขอบคุณบุคคลที่สนับสนุนเขาทุกคน และผู้สื่อข่าวของทุกๆ คน เขายังกล่าววว่า จะต้องแก้ปัญหาสงคราม พลังงานทดแทน แนวทางที่ทุกอย่างจะจาก แต่มีความหวังว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ทั้งนี้ รัฐบาลกลไม่สามารรถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ แต่พร้อมจะรับฟังเสียงประชาชน นายโอบามา กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และไม่ใช่ข้อสตรีที่จะเป็นเรื่องของตัวเอง แต่คนธรรมดาจะต้องดีด้วย เขายังกล่าววว่าสิ่งที่ยาวัย ลีคลอง เคยพูดว่าทุกคนเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่ศัตรูกัน เขาต้องการความช่วยเหลือของประชาชนทุกคน และจะเป็นประธานาธิบดีที่ดีของประเทศ และประชาชนที่อยู่ทั่วโลกจะได้เห็นจุดมุ่งมั่นใหม่ของผู้นำสหรัฐอเมริกา โครงการหาสันติภาพจะสนับสนุน แต่ใครที่จะทำลายล้าง ก็จะทำลายล้างกันไป โดยสิ่งที่ชนะคนคิดจะทำกลางล่างสหรัฐฯ ได้ จะมาจากพื้นฐานประชาธิปไตย และจากพลังประชาชน

เขากล่าวถึงท้ายอีกว่า ไม่ว่าจะมีอะไรขึ้น สหรัฐฯ ก็ยังเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตย เราควรทำอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

